



# Quỹ Phật giáo dẫn thân Tzu Chi cứu trợ ở miền Bắc Thái Lan

ISSN: 2734-9195

14:39 15/01/2025

Với trọng tâm là "biến lòng từ bi thành hành động," Quỹ Tzu Chi đã phát triển mạnh mẽ và trở thành một biểu tượng toàn cầu của Phật giáo gắn bó với xã hội.

Tổ chức Phật giáo Tzu Chi, một tổ chức từ thiện và nhân đạo toàn cầu trụ sở chính tại Đài Loan, đã nhanh chóng triển khai các hoạt động cứu trợ nhân đạo sau bão Yagi gây ra lũ lụt nghiêm trọng tại tỉnh Chiang Rai, miền Bắc Thái Lan vào cuối năm ngoái (2024).

Các tình nguyện viên của Tổ chức Phật giáo Tzu Chi đã phân phát gói cứu trợ và hỗ trợ những gia đình bị mất nhà cửa, thể hiện tinh thần nhân ái, lòng từ bi sâu sắc của Phật giáo.



Các tình nguyện viên đến thăm bà Jamnian, người nhận viện trợ tại ngôi nhà mới của bà. Ảnh của Pinticha Jansuksri. Từ [tzuchi.org](http://tzuchi.org)

Bão Yagi sau khi đổ bộ vào Việt Nam từ Biển Đông vào đầu tháng 9/2024, đã quét qua khu vực Đông Nam Á, để lại sự tàn phá nặng nề trên khắp các nước Trung Quốc, Lào, Myanmar, Philippines, Thái Lan. Cơ bão khiến hơn 800 người thiệt mạng, nhấn chìm hàng triệu ngôi nhà và phá hủy cơ sở hạ tầng.

Ngay khi tình hình trở nên khẩn cấp, các tình nguyện viên của Tổ chức Phật giáo Tzu Chi đã nhanh chóng đến các huyện Lin Ko và Mae Sai thuộc tỉnh Chiang Rai để đánh giá tình hình.

Quý đã phân phát 500 gói cứu trợ nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách của những người dân chịu ảnh hưởng. Vì nhiều khu vực bị lũ lụt nghiêm trọng, các tình nguyện viên Tzu Chi đã phải thực hiện một cuộc khảo sát kéo dài 4 ngày tại các khu vực đô thị và nông thôn từ ngày 4 tháng 10 năm 2024, mở đường cho công tác phân phát viện trợ trong giai đoạn tiếp theo.



Bên trái: Các tình nguyện viên mang lại sự ấm áp và hỗ trợ cho những người sống sót sau thảm họa. Bên phải: Quý phước lành được trao cho những nạn nhân của cơn bão . Ảnh của Pinticha Jansuksri. Từ [tzuchi.org](http://tzuchi.org)

Quý Tzu Chi đã phân phát quỹ khẩn cấp cho khoảng 900 hộ gia đình ở Mae Sai và thành phố Chiang Rai vào cuối tháng 10 năm 2024.

Thị trưởng tạm quyền của Mae Sai, ông Sitthisak Injaikham, đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Tổ chức này: "*Tình yêu thương, đùm bọc và sự quan tâm của Tzu Chi Đài Loan đã mang lại nguồn hỗ trợ quý giá cho cư dân bị ảnh hưởng, giúp chúng tôi mạnh mẽ và dũng cảm hơn trong quá trình tái xây dựng.*"

Trong số những người nhận sự hỗ trợ từ Quỹ Tzu Chi, có gia đình bà Surapha, sống tại làng Mai Yao, nơi cơn lũ đã phá hủy nhà cửa và cửa hàng của bà. Bà chia sẻ: *"Cơn lũ đã khiến tôi rơi vào tuyệt vọng, nhưng sự hỗ trợ từ Quỹ Tzu Chi đã trở thành một phao cứu sinh. Tôi vô cùng biết ơn vì Tzu Chi đã nhớ đến chúng tôi, lắng nghe tiếng nói của chúng tôi, giúp đỡ chúng tôi khi hoạn nạn."*

Ngoài bà Surapha, Tzu Chi cũng đã giúp đỡ bà Tip, người đã mất nhà cửa và phải sống tạm tại nơi trú ẩn. Các tình nguyện viên đã cung cấp quỹ hỗ trợ và sự hỗ trợ tinh thần, giúp gia đình bà xây dựng lại ngôi nhà. Bà Tip tâm sự: *"Tzu Chi đã giảm bớt gánh nặng tài chính của chúng tôi và giúp cháu gái tôi tiếp tục học hành, mang lại cho gia đình tôi một cuộc sống mới."*

Những hoạt động cứu trợ của Quỹ Tzu Chi Phật giáo không chỉ thể hiện tấm lòng từ bi mà còn là minh chứng cho sự thực hành sâu sắc các giá trị nhân văn trong giáo lý Phật giáo. Thông qua những hành động thiết thực, Tzu Chi không chỉ giúp đỡ vật chất mà còn mang lại niềm hy vọng, sự an ủi tinh thần cho những người dân gặp khó khăn, thể hiện tinh thần *"Bồ tát đạo"* trong cuộc sống hàng ngày.

### **Quỹ Tzu Chi Phật giáo: Biểu tượng của lòng Từ bi**

Tổ chức Phật giáo Tzu Chi, hay còn được biết đến rộng rãi với tên gọi Quỹ Tzu Chi, là một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Đài Loan, được thành lập vào năm 1966 bởi Ni Sư Thượng Tọa Tịnh Nghiêm. Với trọng tâm là *"biến lòng từ bi thành hành động,"* Quỹ Tzu Chi đã phát triển mạnh mẽ và trở thành một biểu tượng toàn cầu của Phật giáo gắn bó với xã hội.

Tổ chức này hiện có khoảng 10 triệu người ủng hộ và 432 văn phòng ở 51 quốc gia trên toàn thế giới, thực hiện các hoạt động cứu trợ nhân đạo, chăm sóc y tế, giáo dục và bền vững môi trường.



Các tình nguyện viên lại tiếp tục hỗ trợ bà Tip, bao gồm cả "quỹ phước lành." Ảnh của Rei-Lien Sun. Từ tzuchi.org

Hoạt động của Quỹ Tzu Chi đã được Liên Hợp Quốc công nhận, khẳng định tầm quan trọng và ảnh hưởng của tổ chức này trong cộng đồng quốc tế. Lý tưởng của Quỹ không chỉ nằm ở việc phát triển các dự án từ thiện mà còn thúc đẩy một xã hội nhân văn, nơi lòng từ bi được thể hiện qua hành động cụ thể và thiết thực.

Thầy Master Cheng Yen, người sáng lập và lãnh đạo Quỹ, luôn bày tỏ niềm tin sâu sắc vào khả năng của mỗi con người trong việc thể hiện lòng từ bi vĩ đại, giống như đức Phật. Thầy nhấn mạnh rằng lòng từ bi chân chính không chỉ đơn giản là cảm nhận nỗi khổ đau của người khác mà còn phải được chuyển hóa thành hành động thực tiễn để giảm bớt nỗi đau đó.

Quỹ Tzu Chi, cùng với các tổ chức Phật giáo lớn khác ở Đài Loan, được xem là một phần của "*Bốn ngọn núi vĩ đại*" của Phật giáo Trung Hoa.

Ngoài Quỹ Tzu Chi, ba ngọn núi khác trong nhóm này bao gồm: Phật Quang Sơn, do Thầy Hành Vân sáng lập; Núi Trống Pháp, do Thầy Thánh Nhân sáng lập; và Chung Tài Sơn, do Thầy Vệ Chuyết sáng lập. Các tổ chức này đã đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá giáo lý Phật giáo và tham gia các hoạt động xã hội trên toàn cầu, góp phần đưa Phật giáo Trung Hoa trở thành một trong những tôn giáo có ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới.

Chuyển ngữ: **Liên Tĩnh**

Nguồn: buddhistdoor.net (bài đăng ngày 13/01/2025)